

หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 87 ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018

การทำงานของพระวิญญูณบริสุทธิผานผาเซ็ดหนาแหงฤทธิอำนาจ

ิเพื่อส่งมอบความรักแห่งกางเขนของพระเยซูคริสต์เพื่อความรอดของมนุษย์ในยุคสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความบาปและความชั่วนี้ การสำแดงถึงการทำงานของพระเจ้าผู้ทรงพระชนมอยู่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง สิ่งนี้เป็นเหมือนที่พระเยซูคริสต์ไว้ในยอห์น 4:48 ว่า “ถ้าพวกท่านไม่เห็นหมายสำคัญและการมหัศจรรย์ท่านก็จะไม่เชื่อ”

ศิษยาภิบาลอวูโสคร.แจร์อ็อก ลีตระหนักถึงความจำเป็นเป็นอย่างดี ท่านได้สำแดงหมายสำคัญ การอัศจรรย์ และการทำงานที่เต็มไปด้วยฤทธิอำนาจกับผู้คน ผ่านทางกิจการเหล่านั้นและโดยพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ท่านได้นำดวงวิญญูณจำนวนมากนับไม่ถ้วนไปสู่หนทางแห่งความรอด ยืนยัน

ถึงสิทธิอำนาจของพระกัมگیرและแสดงให้เห็นถึงพระเจ้าผู้ทรงพระชนมอยู่

กิจการ 19:11-12 กล่าวว่า “พระเจ้าได้ทรงกระทำการอัศจรรย์อันพิสดารด้วยมือของเปาโล จนเขานำเอาผาเซ็ดหนากับผากันเบือนจากตัวเปาโลไปวางที่ตัวคนป่วยไว้ โรคนั้นก็หายและวิญญูณชั่วก็ออกจากคน”

ทุกวันนี้ก็เช่นกัน ผ่านทางผาเซ็ดหนาที่ดร.ลีอิชฐานเจิมเอาไว ผู้คนจำนวนมากมีประสบการณ์กับการทำงานของพระวิญญูณบริสุทธิทั่วโลก เนื่องจากประสบการณ์นี้คนเหล่านั้นต้อนรับเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าและได้รับชีวิตที่แท้จริง นี่เป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่เราได้รับจากพระเจ้าผู้ทรงปรารถนาให้

มนุษย์ทุกคนได้รับความรอดและเข้ามาสู่ความรู้เรื่องความจริง

กิจการนี้ยิ่งใหญ่และอัศจรรย์มากจนมีการจัดประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยผาเซ็ดหนาขึ้นไม่ช้าทั่วประเทศเท่านั้น แต่ทั่วโลกด้วยเช่นกัน ยิ่งกว่านั้น เมื่อพลังอำนาจของดร.ลีเพิ่มพูนขึ้น การรักษาโรคก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและยิ่งขึ้นมากขึ้นเช่นกัน

จนกว่าผู้คน 7.6 พันล้านคนในโลกจะถูกนำมาสู่พระทรงขององค์พระผู้เป็นเจ้า คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลจะไม่มีวันหยุดการเดินทางแห่งความเชื่อเพื่อพันธกิจการประกาศทั่วประเทศและทั่วโลกตลอดปี 2018

“ผมเป็นอัมพาตครึ่งล่างเนื่องจากโรคหายากชนิดหนึ่ง แต่ผมเริ่มเดินได้”

คุณแม็ค โจเซฟ เดลฟีล (วัย 25 ปี)
คริสตจักรมันมินคาเวเต ประเทศฟิลิปปินส์

ก่อนหน้านั้นครอบครัวของผมเป็นคาทอลิกที่อุทิศตนมาก แต่เรากลับใจมาเป็นคริสเตียน นับแต่นั้นมาพวกเราเติมลงไปด้วยความชื่นชมยินดี ความเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งเกิดขึ้นกับผม

ในเดือนกันยายนปี 2017 ผมมีอาการปวดศีรษะและมีไข้สูง ผลการวินิจฉัยระบุว่าผมมีอาการ “กูเลน-แบร์” ซึ่งมีต้นเหตุมา

จากระบบภูมิคุ้มกันไปสร้างความเสียหายให้กับระบบประสาทนอกส่วนกลาง เนื่องจากอาการนี้เป็นความผิดปกติทางระบบประสาทที่พบได้บ่อยมาก ดังนั้นจึงไม่มีทางรักษานอกจากการฉีดวิตามิน อาการนี้ทำให้ผมเป็นอัมพาตจากเอวลงไป ไบหน้าและหลอดอาหารของผมก็เป็นอัมพาตเช่นกัน ผมรับประทานอาหารผ่านทางสายยางที่สอดเขาทางรูจมูกของผม

ในขณะที่ผมอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลาหนึ่งเดือน อาการดีขึ้นเล็กน้อย แต่ผมยังไม่สามารถขยับอวัยวะส่วนล่างของร่างกายของผมเลย ผมไม่มีความหวังและรู้สึกเป็นทุกข์ทั้งในร่างกายและจิตใจ โรงพยาบาลบอกให้ผมกลับบ้านเพราะเขาคาดว่าอาการของผมไม่ดีขึ้นในช่วงเวลานั้น วันที่ 26 ตุลาคมผมย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านของคุณย่าของผมซึ่งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาล สองวันต่อมามีคนมาเยี่ยมคุณย่าของผมกับผม เขาพูดกับผมว่า “คุณจะได้รับรักษาให้หายจากโรคของคุณ ด้วยฤทธิอำนาจของพระเจ้า หมายสำคัญ การอัศจรรย์ และการทำงานที่เต็มไปด้วยฤทธิอำนาจของพระเจ้าถูกสำแดงให้ปรากฏโดยคำอธิษฐานของดร.แจร์อ็อก ลี ศิษยาภิบาลอวูโสของเรา”

คนเหล่านั้นพูดว่าคริสตจักรจะจัดการประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยผาเซ็ดหนาซึ่งนำโดยศจ.อิซุน ลีและจะมีการรักษาโรคและคำตอบอย่างนับไม่ถ้วนเกิดขึ้น ด้วยความช่วยเหลือของครอบครัวของผม ผมตัดสินใจไปยังคริสตจักรมันมินคาเวเตและเข้าร่วมการประชุมโดยนั่งเก้าอี้รถเข็น

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2017 ศจ.อิซุน ลีอธิษฐานเพื่อผมในการประชุมโดยผาเซ็ดหนาที่ดร.แจร์อ็อก ลีอธิษฐานเจิมเอาไว

(กิจการ 19:11-12) ผมรู้สึกได้ว่าไฟของพระวิญญูณบริสุทธิลงมาทั่วร่างกายของผม ผมเริ่มเหวี่ยงไหลทั่วร่างกายและรู้สึกมีกำลังขึ้นที่ขาสองข้างของผม

ผมลุกขึ้นจากเก้าอี้รถเข็นและเริ่มเดินด้วยความช่วยเหลือของคนอื่น นำอัศจรรย์มาก แต่ที่อัศจรรย์กว่านั้นก็คือผมเริ่มเดินได้ด้วยการใช้ไม้เท้าหลังจากที่ผมกลับบ้านและสองวันต่อมาผมสามารถเดินได้ด้วยตนเอง

ทุกคนในครอบครัวของผมต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าหลังจากผมได้รับการรักษาให้หายจากโรคอัมพาตส่วนล่าง ผมขอบพระคุณและถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าผู้ทรงรักษาผมและทรงนำทุกคนในครอบครัวของผมมาสู่หนทางแห่งชีวิตนิรันดร์



ชาวฮินดูและชาวพุทธต้อนรับเอาองค์พระผู้เป็นเจ้า



คุณทารา ซิงค์ (วัย 28 ปี) จากอินเดียเคยเป็นชาวฮินดูและเธอป่วยเป็นโรคเมเร็งเม็ดเลือด เธอไม่มีแรงและทนทุกข์กับอาการปวดและคันอย่างรุนแรง วันหนึ่งมีคนแนะนำให้เธอไปยังคริสตจักรมันมินเคลี เธอรับเอาคำอธิษฐานโดยผาเซ็ดหนาที่นั่น หลังจากนั้นเธอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

และหมอบอกเธอว่าเซลล์มะเร็งหายไปแล้ว เธอพูดว่า “ฉันดีใจมากที่ได้พบพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าที่ขงแท้ ตอนนี้นั้นเป็นคริสเตียน ฉันประกาศกับผู้คนเกี่ยวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรักษาและสร้างฉันขึ้นมาใหม่”

คุณนาง โจแก้ว (วัย 38 ปี) จากประเทศไทยเคยเป็นชาวพุทธ เธอเป็นคนอยากอยู่อยากเห็นเมื่อได้ยินเกี่ยวกับการประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยผาเซ็ดหนาที่คริสตจักรมันมินเซียงราย เธอเข้าร่วมในการประชุมนั้นและต้อนรับเอาองค์พระผู้เป็นเจาที่นั่น เธอกล่าวว่า “ฉันเห็นคนจำนวนมากเป็นพยานถึงการหายโรคของเขา ฉันไม่เคยมีประสบการณ์ผาเซ็ดหนามาก่อน เมื่อครั้งที่ฉันเป็นชาวพุทธแม่ฉันเคยนับถือศาสนาเดิมอย่าง

จริงจังก็ตาม แต่พระเจ้าทรงพระชนมอยู่อย่างแท้จริง ฉันไม่สามารถทำสิ่งใดได้นอกที่จะต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของฉัน เพราะมีหลักฐานที่เชื่อถือได้มากมายเหลือเกิน” เธอพูดว่าลูกชายของเธอได้รับการรักษาให้หายจากโรคผิวหนังโดยคำอธิษฐานผ่านการใช้ผาเซ็ดหนาดูด้วยเช่นกัน



คำตรัสสุดท้ายของพระเยซูเจ็ดคำบนกางเขน (2)



ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์อ็อก ลี

“ละนั้นเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นมารดาของพระองค์ และสาวกคนที่พระองค์ทรงรักยืนอยู่ใกล้พระองค์ตรัสกับมารดาของพระองค์ว่า ‘หญิงเอ๋ย จงดูแลบุตรของท่านเถิด’ แล้วพระองค์ตรัสกับสาวกคนนั้นว่า ‘จงดูแลมารดาของท่านเถิด’ และตั้งแต่นั้นมา สาวกคนนั้นก็รับนางมาอยู่ในบ้านของตน” (ยอห์น 19:26-27)

ไม่นานก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์บนกางเขนด้วยกำลังที่เหลือน้อยทั้งหมดของพระองค์พระเยซูทรงฝากคำตรัสสุดท้ายเอาไว้สองสามคำ คำตรัสเหล่านี้เป็นที่รู้จักในชื่อของ “คำตรัสสุดท้ายเจ็ดคำบนกางเขน” เพื่อเป็นการสานต่อจากฉบับที่แล้ว ขอให้เราพิจารณาคำตรัสสุดท้ายของพระองค์บนกางเขนคำที่สาม

1. “หญิงเอ๋ย จงดูแลบุตรของท่านเถิด”

ยอห์น 19:26 กล่าวว่า “ละนั้นเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นมารดาของพระองค์ และสาวกคนที่พระองค์ทรงรักยืนอยู่ใกล้พระองค์ตรัสกับมารดาของพระองค์ว่า ‘หญิงเอ๋ย จงดูแลบุตรของท่านเถิด’” คำว่า “บุตรของท่าน” ในที่นี้หมายถึง “ขอหนสาวกที่พระเยซูทรงรัก” พระเยซูทรงขอให้หนางมารีย์ถือว่ายอห์นเป็นบุตรของตนเอง

ถาเขนนั้นเหตุใดพระเยซูจึงตรัสว่า “หญิงเอ๋ย จงดูแลบุตรของท่านเถิด” สิ่งที่เราต้องระวังในที่นี้คือความจริงที่ว่าพระเยซูทรงเรียกนางมารีย์ว่า “หญิงเอ๋ย” พระคัมภีร์ไม่เคยบันทึกไว้ให้ตัวอย่างของการที่พระเยซูทรงเรียกนางมารีย์ว่า “มารดา”

คำว่า “มารดา” ใน “หนังสือยอห์น” ถูกใช้จากมุมมองของผู้เขียนซึ่งได้แก่ยอห์น ไม่ใช่จากมุมมองของพระเยซู ในยอห์น

บทที่ 2 เป็นภาพเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงเปลี่ยนน้ำเป็นน้ำองุ่นและที่นั่นพระองค์ทรงเรียกนางมารีย์ว่า “หญิงเอ๋ย” เขนกั้น สาเหตุก็เพราะว่านางมารีย์ไม่มีวันเป็นมารดาของพระเยซูได้ นางมารีย์จะเป็นมารดาของพระเยซูผู้ทรงสภาพเท่าเทียมกับพระเจ้า (ฟิลิปปี 2:6) และพระเจ้าพระบุตรในสามกษัตริย์พระเจ้าตรีเอกานุภาพได้อย่างไร

พระเจ้าทรงเป็นอยู่จากนิรันดร์กาลไปถึงนิรันดร์กาล และทรงเป็น “เราเป็นผู้ที่เราเป็น” (อพยพ 3:14) ไม่มีใครให้กำเนิดกับพระองค์หรือสร้างพระองค์ขึ้นมา ด้วยเหตุนี้ พระเยซูผู้ทรง “อยู่ในสภาพของพระเจ้า” จึงไม่สามารถเรียกนางมารีย์ผู้เป็นเพียงสิ่งทรงสร้างว่า “มารดา” นอกจากนั้น นางมารีย์ไม่สามารถเป็นมารดาของพระเยซูได้แม้กระทั่งจากมุมมองทางชีวภาพ ผู้คนปฏิบัติหน้าที่การผสมกันของตัวอสุจิและไข่อย่างไรก็ตาม พระเยซูทรงปฏิบัติด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

ถ้าเด็กคนหนึ่งเกิดจากการผสมเทียม ผู้หญิงที่อุ้มท้องเด็กคนนั้นเป็น “แม่” ของเขาใช่ไหม ถ้าเด็กคนหนึ่งใช้เวลาระยะหนึ่งอยู่ในเครื่องอบทารก เขาควรเรียกเครื่องอบตัวนั้นว่า “แม่” ใช่หรือไม่ ในทำนองเดียวกัน พระเยซูไม่ได้เรียกนางมารีย์ว่าเป็น “มารดา” ของพระองค์เพียงเพราะว่าพระองค์อยู่ในครรภ์ของนางก่อนบังเกิดมา พระเจ้าคงไม่พอพระทัยถ้าผู้คนคิดและปฏิบัติกับนางมารีย์ว่าเป็นมารดาของพระเยซูและกราบนมัสการนางมารีย์ให้เป็นรูปเคารพของตน

เหมือนที่พระเจ้าตรัสกับเราในอพยพ 20:3-4 ว่า “อย่ามีพระอื่นใดนอกเหนือจากเรา อย่าทำรูปเคารพสลักสำหรับตนเป็นรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใด...” เราคงไม่ทำ ปณินบัญญัติ หรือกราบไหว้รูปเคารพทุกรูปแบบ

คำตรัสต่อมาของพระเยซูที่ว่า “หญิงเอ๋ย จงดูแลบุตรของท่านเถิด” มีจุดมุ่งหมายเพื่อปลอบโยนนางมารีย์ เมื่อนางเห็นพระเยซูที่รักของเธอทนทุกข์กับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเช่นนั้นนางมารีย์ก็ทนทุกข์กับความเจ็บปวดและความโศกเศร้าจนหัวใจแทบสลายเช่นกัน พระเยซูผู้สนพระทัยทรงระลึกถึงนางมารีย์แม้ในวินาทีสุดท้ายแห่งชีวิตของพระองค์และพระองค์ทรงบอกให้นางพึ่งพาขอหนสาวกของพระองค์ในฐานะบุตรของนางเอง

2. “จงดูแลมารดาของท่านเถิด”

ยอห์น 19:27 กล่าวต่อไปว่า “แล้วพระองค์ตรัสกับสาวกคนนั้นว่า ‘จงดูแลมารดาของท่านเถิด’ และตั้งแต่นั้นมา สาวกคนนั้นก็รับนางมาอยู่ในบ้านของตน” จากจุดนั้นไปพระคัมภีร์บอกเราว่ายอห์นได้รับนางมารีย์มาอยู่ในบ้านของตนและปณินบัญญัตินางในฐานะมารดาของตน หลังจากให้กำเนิดพระเยซูในฐานะมารีย์หญิงพรหมจารี นางมารีย์ได้ให้กำเนิดบุตรอีกหลายคนที่มีชื่อเหมือนชื่อของนางมารีย์และโยเซฟรับนางไปอยู่ด้วย แต่ทรงมอบหมายภารกิจนี้ให้ยอห์นสาวกของพระองค์

เราต้องรู้อะไรอย่างชัดเจนจากเรื่องนี้ พระคัมภีร์บอกเราในฟิลิปปี 3:20 ว่า “ฝ่ายเราเป็นชาวสวรรค์ เรารอคอยพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์ คือพระเยซูคริสต์เจ้า” บุตรของพระเจ้าที่ได้รับความรอดเป็นชาวสวรรค์ บุตรของพระเจ้า—คือคนเหล่านั้นที่ได้ต้อนรับเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ที่มีชื่อบันทึกไว้ในหนังสือแห่งชีวิต—สร้างครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่ปณินบัญญัติพระเจ้าในฐานะพระบิดาของเขา

พระเจ้าทรงเป็นแหล่งของชีวิต แม่เราแต่ละคนเกิดมาจากพ่อแม่ฝ่ายร่างกายของเรา แต่ตัวอสุจิและไข่เป็นสิ่งที่ได้รับ

มาจากพระเจ้า เมื่อเราแกะรอยลำดับเครือญาติของเรา เราค้นพบเพียงว่าองค์บรรพบุรุษของมนุษย์ทุกคนมาจากพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างร่างกายและระบบลมปราณแห่งชีวิตเขาไปทางจมูกของเขาด้วยพระองค์เองและละนั้นชีวิตของเราจึงมาจากพระเจ้า แม่ชายและหญิงจะแต่งงานกัน เขาก็ไม่สามารถปฏิบัติชีวิตอีกชีวิตหนึ่ง ได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากพระเจ้า เพราะสิทธิอำนาจที่จะมอบวิญญาณให้กับบุตรที่ได้รับการปฏิบัติอยู่ในครรภ์นั้นเป็นของพระเจ้าเช่นกัน

เมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นไปสู่ระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ข้อโต้แย้งในเรื่องการทำโคลนนิ่งมนุษย์ได้เกิดขึ้น แต่ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถสร้างวิญญาณของตนเองได้ ผู้คนอาจสามารถสร้างเนื้อหนังขึ้นใหม่แต่ในเนื้อหนังที่สร้างขึ้นใหม่จะไม่มีความรู้ สิ่งที่สร้างขึ้นมานั้นจึงไม่แตกต่างอะไรจากสัตว์และไม่สามารถคิดเหมือนมนุษย์ได้ นอกจากนี้ เพศ คุณลักษณะ รูปลักษณ์ภายนอก และลักษณะอื่นๆ ของเด็กที่ปฏิสนธิอยู่ในครรภ์ก็ขึ้นอยู่กับกรรมกรรมของพ่อแม่เช่นกัน

ความจริงที่ไม่อาจหักล้างได้ก็คือพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวที่ทรงครอบครองเหนือชีวิตของมนุษย์ พระเจ้าเท่านั้นที่ให้อาณัติกับมนุษย์และพระองค์เท่านั้นที่ครอบครองเหนือชีวิต ความตาย การแช่งสาป และพระพรของมนุษย์ และพระเจ้าองค์นี้คือพระบิดาฝ่ายวิญญาณของเรา ถ้าคุณดำเนินชีวิตตามความปรารถนาของวิถีฝ่ายโลกโดยไม่เชื่อในพระองค์ คนเหล่านั้นก็ไม่สามารถเรียกพระเจ้าว่า “พระบิดา” (ยอห์น 8:44)

ด้วยเหตุนี้ แม่เราจะนับญาติกับคนบางคนด้วยสายโลหิตในโลกนี้ เราจะไม่มีอยู่ในสวรรค์นิรันดร์กับเขาเขาไม่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า แม่แต่พระเยซูก็ทรงเตือนเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ในมัทธิว 12:50 ว่า “ด้วยว่าผู้ใดจะกระทำตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ผู้นั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเรา” และทรงสอนเราถึงธรรมชาติของครอบครัวที่แท้จริงซึ่งเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณ

เราต้องรักและรับใช้ครอบครัวฝ่ายเนื้อหนังของเรา แต่ความรักนั้นต้องเป็นความรักฝ่ายวิญญาณที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้า ความรักแท้ยอมไม่ใช้การข่มขู่และการรักครอบครัวที่หมิ่นประมาทพระเจ้าและเดินอยู่ในทางที่ต่อสู้กับน้ำพระทัยของพระองค์

สมมุติว่าครอบครัวและพี่น้องฝ่ายเนื้อหนังพบกับคนหนึ่งว่า “อย่าไปโบสถ์นะ” หรือ “เธอต้องรวมก่ออาชญากรรมกับฉันนะ” ถ้าคนนั้นทำตามเขา สิ่งนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการแห่งความรักแต่เป็นหนทางแห่งความตาย ด้วยเหตุนี้ แม่เราต้องรักและรับใช้พ่อแม่และพี่น้องฝ่ายเนื้อหนังของเรา เราต้องทำเช่นนั้นภายในขอบเขตของความจริง นอกจากนี้ ถ้าเรามีความรักแท้สำหรับครอบครัวของเรา อันดับแรกเราต้องประกาศพระกิตติคุณกับเขาและนำเขาไปสู่สวรรค์

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ สิ่งที่น่าจะอยู่ในคำตรัสคำที่สามที่พระเยซูตรัสในระหว่างการถูกตรึงคือความรักของพระเยซูผู้ทรงมุ่งที่จะปลอบประโลมมารีย์ที่กำลังคร่ำครวญองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราที่กำลังบอกเราเช่นกันว่าพี่น้องชายหญิงทุกคนที่อยู่ในพระองค์คือครอบครัวที่แท้จริงของเรา ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะเข้าใจพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราซึ่งเจิดเจิดยิ่งขึ้น รักพระเจ้ามากขึ้น และแบ่งปันความรักฝ่ายวิญญาณในองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อกันและกัน

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
การบังเกิดใหม่ - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์	1. คริสตจักรมโนมีพันธบัตรเชื่อว่าเป็นพระคำที่เกิดจากการคล้อยตามพระเยซูผู้ซึ่งสมมุติแบบ และไม่มีข้อผิดพลาด
การชำระให้บริสุทธิ์ - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์	2. คริสตจักรมโนมีพันธบัตรเชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกานุภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)
การทรงบัพติศมา - เราเชื่อว่าเราได้รับการบัพติศมาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดย การทรง ไล่ของพระเยซูคริสต์	3. คริสตจักรมโนมีพันธบัตรเชื่อว่าเป็นการยกโทษความผิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการ ไล่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
การเป็นขึ้นมา - เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์	4. คริสตจักรมโนมีพันธบัตรเชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคฟื้นฟู และสวรรค์นิรันดร์
การเสด็จกลับมา - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี	5. คริสตจักรมโนมีพันธบัตรประกาศถึงความเชื่อของคนถนัด “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่รวมประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร

“พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต สมหมายดี และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”
“ในผู้ใดมีความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นจึงให้ทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้ทั้งกลางมนุษย์ทั่วโลกได้”

กลิ่นหอมของพระคริสต์

2 โครินธ์ 2:15 กล่าวว่า “เพราะว่าเราเป็นกลิ่นอันหอมหวานของพระคริสต์จำเพาะพระเจ้า ในหมู่คนที่รอด และในหมู่คนที่พินาศ” เหมือนที่ข้อนี้กล่าวไว้ว่าคริสเตียนต้องนำผู้คนจำนวนมากเข้าสู่พระทรงขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการส่งกลิ่นหอมของพระคริสต์ออกไปและการเป็นความสว่างและเกลือของโลก ถ้าเช่นนั้นการเป็นกลิ่นหอมของพระคริสต์คืออะไร

กลิ่นหอมแห่งความถ่อมใจและการรับใช้

พระเยซูคริสต์ไว้ในมัทธิว 20:28 ว่า “อย่างที่คุณรับใช้คนหมู่มากเพื่อรับใช้คนเดียวยังไงก็ตาม แต่มาเพื่อจะรับใช้คนเดียวยังไงก็ตาม และประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่สำหรับคนเป็นอันมาก” ผู้คนรอบข้างพระเยซูสัมผัสกับความถ่อมใจและการรับใช้ของพระองค์ พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระองค์ทรงทำหมายสำคัญ การอัศจรรย์ และกิจการที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจอันอัศจรรย์ที่ผู้คนสามารถเชื่อว่าพระองค์คือพระผู้ช่วยไถ่รอด อย่างไรก็ตาม พระองค์ไม่ต้องการรับการปรนนิบัติ พระองค์ทรงถ่อมตัวลงและปรนนิบัติผู้คนแทน บางครั้งพระองค์ไม่มีเวลากินหรือเวลานอนเพราะมีผู้คนมากมายมาหาพระองค์ พระองค์ทรงปรนนิบัติคนเหล่านั้นจากสวนลิ้นแ่งพระทัยของพระองค์ กลิ่นหอมแห่งความถ่อมใจและการรับใช้ของพระองค์แต่ละองค์และเปลี่ยนแปลงจิตใจของคุณ ดังนั้น คริสเตียนควรทำตามแบบอย่างของพระองค์ด้วยการถ่อมตัวเองและรับใช้คนอื่น และเหตุนี้เขาจึงส่งกลิ่นหอมแห่งความถ่อมใจและการรับใช้ของพระคริสต์ออกไป

ประเด็นก็คือท่านควรส่งกลิ่นหอมจากจิตใจของท่านออกไปโดยธรรมชาติ ไม่ใช่จากการกระทำที่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยมาเป็นอย่างดีหรือจากการศึกษาที่ไม่ได้มาจากจิตใจ เมื่อท่านทำเช่นนั้นแล้ว ท่านนั้นท่านจึงสามารถเปิดหัวใจของคนอื่นและได้รับความไว้วางใจจากเขา พระกิตติคุณที่ท่านพยายามนำเสนอเขาจะได้รับการเพาะบ่มในจิตใจของเขา ผู้ที่บังคับบัญชาบางคนดูเหมือนจะหักทลายผู้บังคับบัญชาอย่างถ่อมใจ แต่เขากลับพูดไม่ลับหลังผู้บังคับบัญชาคนนั้น ผู้บังคับบัญชาบางคนไม่หักทลายหรือเขาไม่ใส่ใจกับการหักทลายของผู้ที่บังคับบัญชาของตนควยเข้าไป การกระทำเหล่านี้อยู่ห่างไกลจากความถ่อมใจและการรับใช้ บางคนอาจรู้สึกไม่พอใจและเขาอาจโกรธเคืองเมื่อมีคนตำหนิความคิดพลาดของเขา เมื่อเขาได้รับการตักเตือนหรือเมื่อมีคนให้คำแนะนำกับเขาในกรณีนี้ เขาควรระวังความปรารถนาที่จะรับการยกย่องและรับการปรนนิบัติในจิตใจของเขา เพราะเขามีลักษณะเหล่านี้อยู่ในจิตใจของตนเขาจึงไม่ชอบฟังคำตักเตือนหรือคำพูดที่เผยให้เห็นถึงความบกพร่องของเขา หรือเมื่อบางคนพูดบางสิ่งที่ขัดกับความคิดของท่าน ท่านอาจพิพากษาการกระทำของเขาโดยไข่มุมมองของท่าน แต่ในหลายกรณี คำพิพากษาของท่านอาจแตกต่างไปจากความจริง กล่าวคือ เมื่อท่านคิดว่าตัวท่านสูงส่งกว่าคนนั้น ท่านอาจรู้สึกไม่พอใจและสิ่งนี้อาจนำไปสู่การมีความขัดแย้งกับเขา อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านถ่อมตัวเองลงและพยายามเข้าใจเขา ท่านจะไม่ทำให้เกิดปัญหาให้กับเขา เพื่อให้เขาใจเขา เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ท่านต้องรับฟังเขาจนกระทั่งเขาพูดจบประโยค จากนั้นท่านจะสามารถเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเหตุใดเขาจึงพูดในสิ่งที่เขาพูดไป ท่านสามารถสัมผัสกับสิ่งที่เขามีในจิตใจของเขาได้เช่นกัน เช่น ความคาดหวังของเขาที่จะได้รับความรักหรือความปรารถนาของเขาที่จะได้รับการยอมรับมากขึ้นหรือความต้องการของเขาที่จะทำบางสิ่งบางอย่างดีขึ้น จากนั้นท่านก็สามารถให้คำตอบที่ดีกว่ากับเขา

กลิ่นหอมของพระคริสต์ที่ส่งออกไปในความถ่อมใจและการรับใช้นี้จะแต่ละองค์จิตใจของคนอื่นอย่างแน่นอน

กลิ่นหอมแห่งความรัก

แม่เปโตรปฏิเสศพระเยซูถึงสามครั้ง พระเยซูไม่เคยทอดทิ้งเขา พระองค์กลับทรงเข้าใจความอ่อนของเขา ทรงยกโทษให้เขา และทรงเสริมกำลังเขาแทน ครั้งหนึ่งเปโตรไล่เขาและข่มเหงผู้คนที่เชื่อในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาหาเขา ยกโทษให้เขา และทรงทำให้เขาเป็นอัครทูตของพระองค์ ความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้านี้ได้สร้างคนเหล่านั้นขึ้นมาใหม่และทำให้เขาเป็นอัครทูตของพระองค์ สำหรับเราก็เช่นเดียวกัน ความรักแห่งไม้อ่างแขนขององค์พระผู้เป็นเจ้าหลอมจิตใจของเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงถูกเขียนที่ตัวพระกายของพระองค์ ทรงสวมมงกุฎหนาม พระหัตถ์และพระบาทของพระองค์ถูกตอกติดกับกางเขน ในที่สุดพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขน โดยหลังพระโลหิตทั้งสิ้นของพระองค์ออกมาเพื่อช่วยเราไถ่รอดแม่ในยามที่เราไม่รู้จักรักพระองค์หรือไม่เชื่อในพระองค์ควยเข้าไป เมื่อเราระหนักถึงความรักแห่งกางเขนของพระองค์ เรารู้สึกขอบพระคุณและหลังน้ำตามากมาย เมื่อเราเก็บรักษาความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเสียสละเพื่อเราเอาไว้และเราสำแดงความรักต่อคนอื่น เราจะสามารถส่งกลิ่นหอมของพระคริสต์ออกไป นี่เป็นความรักที่ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน นี่

เป็นความรักที่ให้อย่างต่อเนื่องโดยไม่คิดเสียขาย นี่เป็นความรักที่ขุโทษแม้มันแต่กับผู้คนที่ทำร้ายเรา เหมือนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยกโทษให้ความบาปและความชั่วร้ายของเรา ถ้าเราส่งกลิ่นหอมแห่งความรักนี้ออกไป คนอื่นก็สามารถสัมผัสกับความรักนี้และเปลี่ยนแปลง ความรักฝ่ายวิญญาณสามารถทำให้จิตใจที่เย็นชาเหมือนน้ำแข็งหลอมละลายและสามารถทำให้จิตใจที่แข็งกระด้างอ่อนระทวย ผู้คนที่ให้ความรักประเภทนี้ออกไปก็จะได้รับความรักจากคนอื่นเช่นกัน ท่านบางคนอาจคิดว่า “ทำไมคนอื่นจึงไม่รักผม สิ่งนี้เป็นเพราะรูปร่างหน้าตาของผมหรือสถานะทางสังคมของผมไม่ดีใช่ไหม” ท่านไม่จำเป็นต้องมองหาความรักฝ่ายเนื้อหนังเช่นนั้น ความรักฝ่ายเนื้อหนังไม่ยั่งยืนนาน ความรักแบบนี้เป็นแค่ชั่วคราว ความรักเช่นนั้นสามารถเปลี่ยนไปอย่างง่ายดายเมื่อรูปร่างหน้าตาของท่านเปลี่ยนหรือเมื่อคนอื่นที่หน้าตาดีกว่าปรากฏตัวขึ้น เพื่อให้ได้รับความรักแท้ที่ไม่เปลี่ยนแปลง วิญญาณของท่านซึ่งเป็นสาระสำคัญของชีวิตท่านต้องได้รับการสร้างขึ้นใหม่ กล่าวคือ ท่านต้องมีจิตใจแห่งความดี โดยไม่มีความชั่วอยู่เลยและจิตใจฝ่ายวิญญาณที่ไม่มีเนื้อหนังอยู่เลย เมื่อท่านส่งกลิ่น

หอมของพระคริสต์ออกไปด้วยจิตใจของท่าน ท่านจะเป็นที่รักของคนอื่นอย่างแน่นอน ความรักเช่นนี้เป็นความรักแท้

กลิ่นหอมแห่งความรักที่มาจากจิตใจฝ่ายวิญญาณสามารถแต่ละองค์หัวใจของทุกคน สิ่งนี้อ่อนละมุน อบอุ่น และแท้จริง เมื่อท่านส่งกลิ่นหอมเช่นนี้ออกไป ผู้คนจะเปิดจิตใจของเขาให้ท่านและมอบความรักจากสวนลิ้นแ่งจิตใจของเขาคืนแก่ท่าน

ความรักแท้คือการสนใจกับทุกสิ่งที่เป็นของคนอื่นเพราะท่านรักวิญญาณจิตของบุคคลนั้นอย่างมาก พระเจ้าพระบิดาทรงรักวิญญาณจิตของเราเช่นกัน ไม่ใช่รูปร่างหน้าตาของเรา (1 ซามูเอล 16:7) เราเชื่อและรักพระเจ้าผู้ทรงมองไม่เห็นจากจิตใจของเราเช่นกัน

สุภาษิต 8:17 กล่าวว่า “เรารักบรรดาผู้ที่รักเรา และบรรดาผู้ที่แสวงหาเราอย่างขยันขันแข็งก็พบเรา” ถ้าเรารักยาพระบัญญัติของพระเจ้าเพราะเรารักพระองค์ วิญญาณจิตของเราจะจำเริญขึ้น เราจะเจริญสุขทุกประการ และเราจะได้รับพระพรของการมีพลานามัยสมบูรณ์ กล่าวคือ เราจะสามารถรับเอาความรักจากพระเจ้า มีประสบการณ์กับพระองค์ และชื่นชมกับชีวิตแห่งความบริบูรณ์แม้กระทั่งบนโลกนี้

“อาการปวดอย่างรุนแรงที่เกิดจากนิ้ว ในท่อนไตหายไป เมื่อผมสบตากับท่าน”

มัคนายกชุก ยูน (วัย 38 ปี) เขต 12 คริสตจักรมันมินเซ็นทรัล



ประมาณเที่ยงของวันที่ 23 ธันวาคม 2017 ผมไปยังสนามกีฬาเพื่อเล่นฟุตบอล เวลานั้นอากาศหนาวมาก ผมอบอุ่นร่างกายและเริ่มเล่นฟุตบอล ไม่ถึงสิบนาทีต่อมาผมได้ยินเสียงจากน้องชายของผมและรู้สึกปวด น่องของผมชาและมีอาการปวดอย่างรุนแรง ในช่วง 30 นาทีต่อมาผมต้องนั่งพัก จากนั้นผมกระโดดด้วยเท้าขวาของผมไปที่รถเพราะเท้าขวาของผมเจ็บมากจนไม่สามารถแตะพื้นดินได้

แต่อาการปวดนั้นหายไปเมื่อผมรับเอาคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลอวูโส ดร. แจร์อ็อก ลี ที่บันทึกไว้ในระบบตอบรับอัตโนมัติด้วยโทรศัพท์ของผมเป็นเวลาสามครั้ง ผมต้องการเป็นพยานถึงการรักษาของผมกับศิษยาภิบาลอวูโส ในการพบปะกับท่านซึ่งจัดตารางไว้ในวันต่อมาสำหรับพันธกิจกลุ่มบุรุษที่ 1-2 ที่ผมเป็นสมาชิกอยู่ เมื่อเวลา 1 ทุ่มครึ่งของวันต่อมาเราเข้าไปยังห้องทำงานของท่าน ในขณะที่ฟังท่าน แผ่นหลังของผมมีอาการแข็งทื่อ แต่ผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับอาการนั้น ก่อนที่ผมจะออกจากห้องทำงานของท่านผมพูดกับท่านว่า “ผมได้รับการรักษาให้หายจากกล้ามเนื้อน่องฉีกด้วยคำอธิษฐานของท่าน ผมไม่มีความเจ็บปวดอีกเลย ผมเริ่มเดินได้

และขึ้นบันไดได้ ขอขอบคุณครับ”

หลังจากนั้นในขณะที่ผมกำลังเดินไปยังลานจอดรถเพื่อกลับบ้านไปหาครอบครัวของผม ผมรู้สึกปวดอีกครั้งหนึ่งทีหลังของผมซึ่งเคยรู้สึกแข็งทื่อ อาการปวดเริ่มรุนแรงมากขึ้นราวกับว่าอวัยวะภายในของผมถูกคัดออกเป็นชิ้นๆ ผมเดินไม่ได้ ผมกลับไปยังคริสตจักรและไปเยี่ยมสำนักงานของเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลก ผมเข้ารับการตรวจด้วยอัลตราซาวด์และผลการตรวจแสดงให้เห็นนิ้วในท่อนไต ผมมีความเจ็บปวดอย่างรุนแรงจนผมไม่สามารถขยับร่างกายได้และผมเข้าไปในห้องพักงานของศิษยาภิบาลอวูโสอีกครั้งเพื่อรับเอาคำอธิษฐาน

ผมอยู่ในความเจ็บปวดอย่างมากจนรู้สึกเหมือนจะเป็นลม การรอคอยในช่วงสั้นๆ รู้สึกเป็นเวลาที่ยาวนานเกินไปสำหรับผม มีสมาชิกคริสตจักรหลายคนอยู่ใกล้ๆ ผม แต่ผมไม่สามารถขยับตัวไปมาได้เพราะความเจ็บปวดรุนแรงมาก หลังจากครู่หนึ่งผมเดินไปยังห้องทำงานของศิษยาภิบาลอวูโสเพื่อรับเอาคำอธิษฐานของท่าน ท่านได้ยินเกี่ยวกับผมและเปิดประตูห้องทำงานของท่านรอผม

เมื่อผมสบตากับท่าน ผมหลังน้ำตาอันร้อนผ่านแห่งการกลับใจออกมาและอาการปวดก็หายไป ในสายตาของผมมีเพียงศิษยาภิบาลอวูโสท่านนั้น ผมเป็นสมาชิกมันมินและเคยเห็นท่านมาเป็นเวลา 23 ปี แต่ในวันนั้นศิษยาภิบาลอวูโสตัวเล็กมาก ท่านดูเป็นเหมือนคุณพ่อคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องทุกสิ่งเพื่อลูกของคุณ ผมเรียนรู่ว่าหลายปีแห่งความอดทนนานของท่านไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับท่านและการเสียสละของท่านแสดงถึงความรักของท่านที่มีต่อผม

ศิษยาภิบาลอวูโสกลับมาเพื่อวางมือของท่านบนผมในขณะที่ผมกำลังคุกเข่าและท่านอธิษฐานเพื่อด้วยการวางมือของท่านข้างขวาของผม ความเจ็บปวดหายไปแล้วและผมขึ้นขึ้นได้เป็นปกติ ผมกลับใจจากการมีความเชื่อแบบอู๋ๆ และบอกกับท่านว่าผมจะดำเนินชีวิตในความเชื่ออย่างรื้อร่น ผมขอบพระคุณพระเจ้าและถวายสงสารที่แด่พระองค์ผู้ทรงอนุญาตให้ผมมีประสบการณ์กับการบำบัดรักษาของพระเจ้าที่ทำให้ความเจ็บปวดที่เกิดจากนิ้วในท่อนไตหายไปในพื้นที่และกลายเป็นคนใหม่ ผมขอบคุณศิษยาภิบาลอวูโสด้วยความจริงใจที่ท่านอธิษฐานเพื่อผม

“ผมหายจากโรคมะเร็งดวงตาและการมองเห็นของตาของผมดีขึ้น”

คุณชามูเอล โอมอนดิ อามาตา (วัย 29 ปี) คริสตจักรแห่งความบริสุทธิ์มันมินในโรบี



ผม ทน ทุก ข้อ ย่าง มาก เนื่องจากการมองเห็นของตาของผม ผมไม่บอกให้คนอื่นรู้ ในสมัยที่เรียนอยู่มัธยมปลายผมเข้ารับการรักษาตัดต้อกระจกที่ตาข้างซ้ายของผมและแม่แต่ตาข้างขวาของผมก็มีปัญหา ตาข้างขวามีความไวมากแม่แต่ลมที่พัดมาเบาๆ ก็ทำให้ตาเจ็บและการมองเห็นของผมลดลงเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับตาทำให้ผมไม่สามารถไปโรงเรียนได้เป็นเวลาสามเดือน การมองเห็นของตาข้างซ้ายของผมก็แย่ลงทุกขณะเช่นกัน ผมต้องสวมแว่นสายตาภายหลังผมพบว่าผมมีเนื้องอกที่ดวงตาและถ้าไม่ได้รับการผ่าตัด ผมจะสูญเสียการมองเห็นไปอย่างสิ้นเชิง

ในเดือนมกราคมปี 2013 ผมอ่านหนังสือพิมพ์มันมินที่ญาติของผมนำมาจากคริสตจักรของเขาโดยบังเอิญ ผมอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นเนื่องจากผมเป็นคนชอบอ่าน ผมได้รับพระคุณอย่างมากจากคำพยานเรื่องการรักษาโรคเพราะผมได้รับความทุกข์จากโรคเกี่ยวกับตา ผมต้องการรับเอาการรักษาจากพระเจ้าเช่นกันและวันหนึ่งผมตามญาติของผมไปที่คริสตจักรในวันที่ 6 มกราคมผมกลายเป็นสมาชิกของคริสตจักรแห่ง



ความบริสุทธิ์มันมินในโรบีในประเทศเคนยา ในการประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าของคริสตจักร บิชอป ดร. มียองโซ ของอธิษฐานเพื่อผู้ป่วยด้วยการใช้ผ้าเช็ดหน้าที่ศิษยาภิบาลอวูโส ดร. แจร์อ็อก ลี อธิษฐานเจิมเอาไว้ (กิจการ 19:11-12) ผมเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมด้วยการอธิษฐานและการกลับใจจากส่วนลึกแห่งจิตใจของผม

ในวันที่ 20 มกราคม ผมรับเอาคำอธิษฐานโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าจากดร. ซอง ผมรู้สึกเหมือนกับมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนจากตาข้างขวาไปยังตาข้างซ้ายของผมและหลุดออกมา วินาทีนั้นผมรู้สึกเหมือนกำลังจะทรุดตัวลง จากนั้นบางสิ่งที่อัศจรรย์ได้เกิดขึ้น ผมมองเห็นทุกคนและทุกสิ่งอย่างชัดเจนมากแม่ผมไม่ได้สวมแว่นตา ความเจ็บปวดและ

อาการทั้งสี่ที่ผมเคยมีหายไปทั้งหมด

ผมพบพระเจ้าด้วยวิธีนี้ และด้วยการขอบพระคุณสำหรับพระคุณ ผมจึงเริ่มดำเนินชีวิตคริสเตียนที่แตกต่าง ในเดือนกันยายน 2015 ผมสมัครเข้าทำงานในสถานที่ราชการและถูกเรียกตัวให้ไปสัมภาษณ์เพื่อเป็นข้าราชการ และผมรับเอาคำอธิษฐานโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าจากดร. มียองโซ ของอีกครั้งหนึ่ง

น่าอัศจรรย์มาก ผมได้รับการว่าจ้างให้ทำงานเป็นนักวิจัยในศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาทางการแพทย์ซึ่งอยู่ภายใต้รัฐบาลโดยมีสัญญา 6 เดือน จากนั้นผมอธิษฐานอย่างรื้อร่นในการประชุมอธิษฐานพิเศษของกลุ่มคานีเยลเพื่อจะเข้าเป็นลูกจ้างเต็มเวลา ในความเป็นจริง สถานการณ์ดูเหมือนดีมากเพราะรัฐบาลประกาศว่าจะมีการปลดคนงานออกเป็นจำนวนมาก แต่ในเดือนมีนาคมปี 2017 ผมได้รับการว่าจ้างให้เป็นราชการเต็มเวลา พระเจ้าทรงมอบคำตอบให้กับคำอธิษฐานของผม

ไม่มีใครสามารถปลดปล่อยผมจากความทุกข์ของโรคภัยในโลกนี้ แต่พระเจ้าทรงแก้ปัญหาคือทุกปัญหาของผม ผมขอบพระคุณพระเจ้าและถวายสงสารที่แด่พระองค์ผู้ทรงอวยพรผมในพื้นที่ของผู้เลี้ยง

หากท่านต้องการรู้จักกับเรา สามารถติดต่อผ่านทางช่องทางต่างๆ เหล่านี้

1. www.manminthailand.com
2. วิธีเข้า ชมดูการถ่ายทอดสดการนมัสการของมันมินเชียงราย - เข้าไปที่ www.manminthailand.com --> คลิกที่ รูป YouTube
3. การปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ Asiasat 5 F 3840 H / Sym 29720
4. เว็บไซต์ คริสตจักรมันมิน กรุงโซล เกาหลีใต้ www.manmin.org --> English --> Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)
5. หากท่านต้องการหนังสือที่ ศิษยาภิบาลอวูโส เขียน ให้ติดต่อตาม ที่อยู่ ที่ระบุนี้

จาก คริสตจักรมันมินเชียงราย

จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเซิร์ช

121/474 บ้านคู่มือใหม่ ต.บ้านคู่อ.เมือง
จ. เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 085-6591162 (คุณณัฐกร), 088-5710997 (คุณนราภรณ์)

E-mail: manmincr@gmail.com

Thai